

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ วัน เดือน ปี 23 ส.ค. 2561 หน้า 8 เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์

อุ้มเกษตรกรร่วมไทยนิยมยั่งยืน สู้บ้ำน้ำพลังแสงอาทิตย์แก้ภัยแล้ง

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยหลังการเข้าพบของกลุ่มเกษตรกรจาก 9 จังหวัดภาคอีสาน ว่า กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวได้เข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกรภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้จัดสรรเงินปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 5,200 ล้านบาทสนับสนุนให้ส่วนหนึ่ง โดยกลุ่มเกษตรกรต้องการให้ขยายเวลาส่งเอกสาร เนื่องจากที่ผ่านมาการระดมเงินอุดหนุนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบางส่วนล่าช้า ดังนั้น จึงจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 8 ก.ย. พิจารณาแนวทางช่วยเหลือ

“ผมยังไม่ได้รับข่าวว่าจะเห็นระยะเวลาการรับข้อเสนอที่มีการเปิดไปแล้วเมื่อ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา เกษตรกรก็มีการสนใจมาแต่ยื่นเอกสารไม่ทัน เพราะมีเอกสารบางอย่าง ที่ต้องขอใบอนุญาตเพราะต้องขุดสระขุดบ่อน้ำ เวลาทำให้เกิดความล่าช้า โดยโครงการนี้มีเป้าหมายจะติดตั้ง 5,000 ชุด แต่สนับสนุนเพียง 2,000 ชุด”

นายทอง หล่อมประโคน ประธานกลุ่มชาวไร่ชาวนา กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดี ที่มีข้อกำหนดให้เกษตรกรรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน 7 คนรวมกันขอเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปสูบน้ำบาดาลเพื่อทำการเกษตร เพราะพื้นที่อีสานนี้ความแห้งแล้งและผลประ โยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริง จึงเห็นว่ารัฐบาลควรระดมเงินสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป.

ร้อง 'ศิริ' ยืดพิจารณาบ กองทุนอนุรักษ์พลังงาน

เกษตรกรอีสานหวัง
ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

กรุงเทพธุรกิจ ● กลุ่มเกษตรกรภาคอีสาน ร้อง "ศิริ" ขยายเวลาส่งเอกสารของกองทุนอนุรักษ์ปี 2561 วงเงิน 5,200 ล้านบาท สนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำบาดาลรวมพลังงาน โยนบอร์ดกองทุนฯ 6 ก.ย.นี้ ชี้ขาด บัดให้ความเห็นความไม่โปร่งใส ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (22 ส.ค.) เวลา 14.00 น. กลุ่มเกษตรกรจาก 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางมากระทรวงพลังงาน เพื่อขอเข้าพบนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมยื่นเอกสารขอให้ขยายระยะเวลาจัดส่งเอกสาร เพื่อเสนอโครงการรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" วงเงิน 5,200 ล้านบาท ในรูปแบบโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หลังจากปิดรับโครงการไปเมื่อวันที่ 10 ส.ค.2561

นายศิริ กล่าวภายหลังหารือกับกลุ่มเกษตรกรว่า กระทรวงพลังงานรับเรื่องไว้พิจารณา เพราะมีโครงการยื่นข้อเสนอเข้ามาต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5,000 ชุด แต่ยื่นข้อเสนอเพียง 2,000 ชุด และในจำนวนนี้พบเอกสารติดปัญหาการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การพิสูจน์ทราบน้ำบาดาล โดยเบื้องต้นให้กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวเตรียมเอกสารเพื่อขอรับข้อเสนอ

"ยังไม่ได้รับปากว่าจะเลื่อนระยะเวลา รับข้อเสนอโครงการหรือไม่ แต่โครงการยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงต้องเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาในการประชุมวันที่ 6 ก.ย.นี้ ต่อไป ซึ่งจะต้องนำเรื่องเสนอที่ประชุมว่าจะต้องทำอะไร แต่จะต้องทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด" นายศิริ กล่าว ส่วนกรณีที่มีข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) และปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 10,448 ล้านบาทนั้น นายศิริ ยังไม่ขอออกความคิดเห็น

นายทอง หลอมประโคน เกษตรกร ตีเต็นจังหวัดบุรีรัมย์ และประธานกลุ่มซูบเปอร์ชาวนา กล่าวว่า โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เพื่อการเกษตร ที่ปิดรับข้อเสนอไปแล้วมีเกษตรกรจำนวนมากยื่นเอกสารไม่ได้ทัน จึงต้องการให้รัฐเปิดรับเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีและมีข้อกำหนดให้เกษตรกรรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน 7 คนรวมกัน ขอเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปสูบน้ำบาดาลเพื่อทำการเกษตร ส่วนที่มีประเด็นความไม่โปร่งใสของกองทุนอนุรักษ์ฯ นั้น ต้องการให้แยกแยะในบางประเด็น เพราะโครงการนี้ถือว่าเกิดประโยชน์

นางคมคาย อุดรพิมพ์ นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรภาคอีสาน ต้องการมาชี้แจงให้กระทรวงพลังงาน รับทราบความสำคัญ ของโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน

แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ซึ่งช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริง เพราะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีระบบน้ำบาดาล และน้ำจากผิวดินไม่เพียงพอ ดังนั้น หากได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อสูบน้ำบาดาลจะเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรในช่วงเวลา กลางวัน และมีไฟฟ้าใช้ในช่วงกลางคืน จึงอยากให้โครงการนี้อ่อนมิติตามระเบียบที่กำหนดให้เสร็จสิ้นในวันที่ 30 ก.ย.นี้

ส่วนกรณีที่กองทุนอนุรักษ์ฯ มีข้อร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสในการดำเนินการนั้น ประเด็นนี้ กลุ่มประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือยืนยันว่าไม่กังวล เพราะการยื่นเสนอโครงการเป็นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ดำเนินการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่รัดกุม จึงไม่น่าจะเกิดการทุจริตได้ง่าย

นอกจากนี้ สาเหตุสำคัญที่ต้องขอเลื่อนระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ เพราะติดปัญหาการขอใบอนุญาตใช้น้ำจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ต้องใช้เวลา 1-2 เดือน เพราะมีเจ้าหน้าที่น้อยจึงทำให้กลุ่มเกษตรกรต้องไปขอใบอนุญาตจากบริษัทเอกชนแทน ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้นแต่มีค่าใช้จ่ายแพงกว่าอยู่ที่ 3,500 บาท ขณะที่ของหน่วยงานรัฐอยู่ที่ 1,000 บาท โดยเกษตรกรพร้อมที่จะเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ แต่ขอให้ภาครัฐช่วยผ่อนปรนระยะเวลาจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมออกไปอีก เพื่อให้การยื่นเสนอโครงการมีเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดไว้

สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการยื่นเสนอของบปี 2561 (เพิ่มเติม) จำนวน 100 โครงการ มูลค่าขอรับเงินสนับสนุนในแต่ละโครงการอยู่ที่ 700,000 บาท

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ วัน เดือน ปี 23 ส.ค. 2561 หน้า A5 เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์

ร้องรัฐยืดเวลา อนุมัติโครงการ ติดตั้งน้ำโซลาร์

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรกร 19 จังหวัดอีสาน
ตบเท้าพบ รมว.พลังงาน ขอขยายเวลา
ยื่นโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน
เปิดเผยภายหลังให้กลุ่มเกษตรกรจาก 19
จังหวัดภาคอีสานเข้าพบ ว่า กลุ่มเกษตรกร
ดังกล่าวได้เข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ
ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตรภายใต้กลุ่มโครงการโชนิยม
ยั่งยืน ที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ได้
จัดสรรเงินปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)
5,200 ล้านบาทสนับสนุนให้ส่วนหนึ่ง โดย
ทางกลุ่มเกษตรกรต้องการให้ขยายเวลา
ส่งเอกสาร เนื่องจากที่ผ่านมาการขอใบ
อนุญาตจากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง
บางแห่งล่าช้า

“ขณะนี้ยังไม่ได้รับปากว่าจะเลื่อน
ระยะเวลารับข้อเสนอหลังปิดไปแล้วเมื่อ
วันที่ 10 ส.ค. ซึ่งทางเกษตรกรสนใจมาก
แต่ยื่นเอกสารไม่ทัน เพราะมีเอกสาร
บางอย่างที่ต้องขอใบอนุญาต เนื่องจาก
ต้องให้สูบน้ำจากน้ำบาดาลทำให้เกิดความ
ล่าช้า แต่เมื่อพิจารณาเป้าหมายที่โครงการ
นี้มีเป้าหมายจะส่งเสริมให้มีการติดตั้ง
5,000 ชุด ขณะที่มายื่นเพียงกว่า 2,000
ชุดเท่านั้น ดังนั้นเรื่องนี้จะนำไปหารือในที่
ประชุมคณะกรรมการกองทุนอนุรักษ์วันที่
6 ก.ย.นี้” นายศิริ กล่าว

นายทอง หลอมประโคน ประธานกลุ่ม
ซูเปอร์ชาวนา กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรได้มา
หารือกับ รมว.พลังงาน ถึงโครงการติดตั้ง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่กองทุน
อนุรักษ์ฯ ส่งเสริม และเปิดให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนยื่นขอรับการสนับสนุน ซึ่งมีเกษตรกร
จำนวนมากไม่สามารถยื่นเอกสารได้ทัน
จึงต้องการให้รัฐยืดให้มีการยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมหากเป็นไปได้

นอกจากนี้ ยังได้ชี้ให้เห็นว่าเป็นโครงการ
ที่ดี มีข้อกำหนดให้เกษตรกรรวมตัวเป็น
วิสาหกิจชุมชน 7 คน รวมกันขอเพื่อนำ
พลังงานแสงอาทิตย์ไปสูบน้ำบาดาลเพื่อ
ทำการเกษตร เพราะพื้นที่อีสานมีความ
แห้งแล้ง ซึ่งขั้นตอนดำเนินการมีความ
รัดกุมและผลประโยชน์ตกถึงประชาชน
อย่างแท้จริง จึงเห็นว่าโครงการดังกล่าว
รัฐบาลควรจะสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

นางคมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า
โครงการโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร เป็น
โครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรในภาคอีสาน
อย่างแท้จริง เพราะภาคอีสานไม่มีระบบ
น้ำบาดาล และน้ำจากผิวดินไม่เพียงพอ
ต่อการเกษตร ■